

Source :

เตลีนิวส์

61223549

Date : 12 ก.ค. 2561

Page :

4

No :



**ราคาน้ำมันมีแนวโน้ม  
กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง**

ราคาน้ำมันดิบ Brent ในตลาดลอนดอนกลับมาแตะระดับ 80 \$/bbl. อีกครั้งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วและนักวิเคราะห์จากหลายสำนักทำนายว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปสูงถึง 90 หรือแม้กระทั่ง 100 \$/bbl. ได้ถ้าสถานการณ์ด้านการจัดหาน้ำมันของโลกยังคงมีปัญหาหยุดชะงักขาดตอน (Product Disruptions) มากยิ่งขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นในขณะนี้มาจาก 4 สถานการณ์ด้วยกันคือ

1. ปัญหาการผลิตน้ำมันดิบจากทรายน้ำมันในแคนาดาที่แหล่งผลิต Syncrude ที่รัฐ Alberta ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของแคนาดาต้องหยุดผลิตลงอย่างสิ้นเชิงเพราะปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าทำให้ปริมาณน้ำมันที่จะส่งมายังสหรัฐอเมริกาต้องขาดหายไปประมาณ 380,000 บาร์เรล/วัน อย่างน้อยตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
2. ปัญหาการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจในการครอบครองแหล่งน้ำมันและการส่งออกน้ำมันดิบในภาคตะวันออกของลิเบียทำให้การส่งออกน้ำมันจากลิเบียซึ่งเคยอยู่ในระดับมากกว่า 1 ล้านบาร์เรล/วัน ลดลง 8.5 แสนบาร์เรล/วัน และมีแนวโน้มจะลดลงอีกจนบริษัทน้ำมันแห่งชาติของลิเบียต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน จากคลังน้ำมันและท่าเรือส่งออกหลายแห่งในลิเบีย

3. การผลิตน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในเวเนซุเอลา โดยเป็นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจการเมืองที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานและมีแนวโน้มจะเลวร้ายลงไปอีกในครึ่งปีหลังนี้ ทำให้ปริมาณน้ำมันขาดหายไปอีก 5-7 แสนบาร์เรล/วัน

4. มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐอเมริกาที่เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ระงับการสั่งซื้อน้ำมันจากอิหร่านตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. เป็นต้นไป จะทำให้อิหร่านส่งออกน้ำมันดิบได้น้อยลงประมาณ 3-7 แสนบาร์เรล/วัน ขึ้นอยู่กับประเทศต่าง ๆ จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐมากน้อยแค่ไหน

ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นพอเพียงที่จะผลักดันราคาน้ำมันให้ขึ้นไปสูงกว่า 80 \$/bbl. แต่จะสูงกว่านั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรว่าจะเพิ่มการผลิตขึ้นมาทดแทนปริมาณน้ำมันที่ขาดหายไปได้มากน้อยแค่ไหน

ขณะนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งมีกำลังการผลิตสำรอง (Spare Capacity) สูงที่สุดประมาณ 2 ล้านบาร์เรล/วัน รับปากว่าจะผลิตน้ำมันดิบเพิ่มให้เพียงพอับความต้องการของตลาดแต่ก็ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าจะผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไร

ในขณะที่อิหร่านซึ่งจะเป็นผู้สูญเสียประโยชน์จากการที่กลุ่มโอเปกจะผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นได้ยืนยันว่าชาติสมาชิกไม่สามารถผลิตน้ำมันเกินกว่าโควตาที่ได้รับได้เพราะจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง ดังนั้นการที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งมีกำลังการผลิตเหลือจะไปผลิตแทนเวเนซุเอลาที่ไม่สามารถผลิตน้ำมันได้เพราะมีปัญหาภายในประเทศจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ตามข้อตกลงลดการผลิตที่ทำกันเอาไว้

เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นขัดแย้งที่จะส่งผลถึงราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังนี้ครับ!!!